

ขออนุมัติโครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 5076, 5067

ที่ บก18/๐๖

วันที่ 11 เมษายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรม โครงการ Cyber Education Center ครั้งที่ 1

เรื่อง " การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ด้วยการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "

เรียน หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

โครงการ Cyber Education Center โดยความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดจัดโครงการ Cyber Education Center ครั้งที่ ๑ เรื่อง " การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ด้วยการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " ขึ้น ในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ให้แก่ ครู/อาจารย์ ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ที่สนใจ และเพื่อเผยแพร่หลักการในการสร้างหุ่นยนต์ให้แก่สังคม นอกเหนือจากการบ่มเพาะความรู้ภายในร่วมมหาวิทยาลัย ก้าวี ยังช่วยเสริมสร้างและพัฒนา ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการให้ขยายในวงกว้าง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็น การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบโครงการมาเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑. โครงการ Cyber Education Center ครั้งที่ ๑ เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ด้วยการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2550

2. การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว จำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ โครงการ Cyber Education Center ประจำปีงบประมาณ 2550 หมวดเงินอุดหนุน


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรุช เทียนรุ่งโรจน์)


ประธานกรรมการ โครงการ Cyber Education Center

โปรดเกล้า

เรียน หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้โครงการ Cyber Education Center จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างหุ่นยนต์ด้วยการประยุกต์ใช้ ICT ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2550 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบ โดยใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณอุดหนุน

 ๒๕ ๒๖๖๕๐
๒๖ ๒๖๖๕๐

- อรุณี

๒๖ ๒๖๖๕๐